

องค์ประกอบที่ 2

การจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

(สมศ.) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

คำอธิบาย

ผู้ผ่านการฝึกอบรม หมายถึง ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ ตลอดจนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมที่ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีงานทำหรือมีกิจการของตนเองให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น นับจากวันที่ผ่านการฝึกอบรม โดยตระหนักถึงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการฝึกอบรม รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมที่เน้นความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือชุมชน โดยใช้เวลาฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมทั้งการฝึกภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และฝึกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

## วิธีการคำนวณ

**หมายเหตุ** แบบประเมินจะต้องได้มาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาลัย โดยมีกระบวนการประเมินที่เชื่อถือได้

**เกณฑ์การให้คะแนน** ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5) เทียบกับน้ำหนัก

### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

แบบประเมินข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกสาขาวิชาอย่างน้อยร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย
2. แผนพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัย

## ผลการประเมินตนเอง

ข้อมูลพื้นฐาน	ผลรวมจากคณะ	จำนวนยืนยันของสถาบัน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน	983	983
จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอนที่ได้รับการประเมินคุณภาพชีวิต	806	806
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกหลักสูตร(คะแนนเต็ม5)	4.84	4.84

ตัวตั้ง = 3901.04 ตัวหาร = 806 ผลลัพธ์ = (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ได้เท่ากับ 4.84 ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.84)

## ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล	จำนวน
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรม	3,901.04
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด	983
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการประเมินทั้งหมด	806
จำนวนกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมทั้งหมด	18
จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการประเมินทั้งหมดคิดเป็นร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด	82

### วิธีการคำนวณ

$$3,901.04/806 = 4.84$$

### รายการหลักฐาน

- 1.2.1 รายงานผลการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด ปีงบประมาณ 2559
- 1.2.2 แบบประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด ปีการศึกษา 2559

### ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
4.70	(ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ได้เท่ากับ 4.82 ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.82	4.82	บรรลุ

### ผลการประเมินตนเองปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย
4.75	(ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ได้เท่ากับ 4.84 ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 4.84	4.84	บรรลุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้

เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน	คะแนนการประเมินตนเอง	บรรลุเป้าหมาย